

ที่ มท.๐๖๐๑/ว.๔๔๔๔๗

กรมที่ดิน

๗ ธันวาคม ๒๕๑๔

เรื่อง นโยบายและความมุ่งหมายในการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท.๐๖๐๑/ว.๓๔๔๐๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการคณะกรรมการที่ดิน กรมที่ดิน ที่ ๓๐/๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งแจ้งแนวนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่กรมที่ดินได้รับมอบหมาย
มาจากคณะกรรมการ มาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว นั้น

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกองบัญชาการคณะกรรมการที่ดิน กรมที่ดิน ที่ ๓๐/๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ มาเพื่อทราบ และชี้แจงให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนี้หนังสือดังกล่าว กรมที่ดินจะพิจารณาโทษ
ในสถานหนัก จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบทั่วกันด้วย.

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ วิสตรโยธาภิบาล)

อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักงานเลขานุการกรม.

ความมาก

ที่ ๓๐/๕๕๔

กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

เรื่อง นโยบายและความมุ่งหมายในการปฏิบัติราชการของคณะปฏิวัติ

เรียน ท่านผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่คณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ โดยมีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขภัยอันตรายที่จะบังเกิดแก่ชาติและราชบัลลังก์ให้หมดสิ้นไป ดังที่ได้ ออกประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว นั้น

ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติใคร่ขอย้ำถึงนโยบาย และความตั้งใจอันแท้จริงว่า ที่ได้กระทำการปฏิวัติในครั้งนี้ ก็โดยได้พิจารณาถึงสถานการณ์โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งภายนอกและภายใน ประเทศ ซึ่งถ้าไปรับแก้ไขโดยฉับพลันแล้ว นับวันจะทวีความยุ่งยากหนักขึ้น จนถึงขั้นหมกหวังที่จะแก้ไข เมื่อได้ตัดสินใจที่กระทำการปฏิวัติแล้วก็เป็นการจำเป็นที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุงกลไกในการบริหารงาน ของรัฐบาลทุกชั้นตอนให้ดีขึ้น โดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อความผาสุกและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศชาติและราชบัลลังก์ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่านได้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนที่ร่ำร้องกันอยู่ในขณะนี้ ประการแรกเกี่ยวกับ ตัวข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดต่อกับประชาชน บางคนละเลยไม่กระทำตามหน้าที่ ไม่ อำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจ หรือกลับทำการทุจริตคดโกง ข่มเหงราษฎร เรื่องนี้ ทางราชการ ได้สั่งกำชับกวัดข้นมานานแล้ว แต่ยังไม่หมดสิ้นไป ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอรองต่อท่านครั้งหนึ่งว่า ในยามที่ บ้านเมืองมีสถานการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ ถ้าผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นจักรกลของ รัฐบาลไม่ปฏิบัติภารกิจสอดคลองกันไป การงานทั้งหลายก็ย่อมหยุดชะงักไม่บรรลุผล และไม่อาจที่จะแก้ไข ได้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายเสียสละ และเลิกสิ่งที่มีคิพผลลาคไม่ชอบไม่ควรเสีย และร่วมมือกับ ข้าพเจ้าที่จะแก้ไขเหตุการณ์บ้านเมือง อำนวยความสะดวก และขจัดทุกข์ขมขื่นให้แก่ประชาชน จนเต็มสติกำลังความสามารถ ส่วนความทุกข์ยากเดือดร้อนของท่าน อันเกี่ยวข้องกับฐานะและความเป็นอยู่ นั้น ข้าพเจ้าก็เห็นใจ และได้คิดคำนึงอยู่เสมอที่จะหาทางแก้ไขให้หมดคลาย แต่ในยามที่เศรษฐกิจ ของบ้านเมืองเป็นอยู่อย่างนี้ ความสำเร็จก็ย่อมเป็นไปได้ยาก ในทางตรงข้าม ถ้าท่านเห็นพ้องกับ ข้าพเจ้าว่า ถ้าเราได้มีการร่วมมือกันกระทำการแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ และทำความผาสุกให้แก่ ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการครองชีพ มีรายได้อันจะเป็นทางให้การเศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาล มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่าย ก็มีทางที่จะช่วยเหลือขยายฐานะของข้าราชการได้ และโดยที่ขณะนี้ เป็นระยะเวลาของการปฏิวัติ จึงให้ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงตักเตือนและสอดส่อง ถ้าหากผู้ใดไม่เชื่อฟัง

ก็ให้พิจารณาโทษทางวินัยโดยเข้มงวดกวดขัน

๒. บทกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับซึ่งไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นประการใด ก็ขอให้รีบแก้ไขดำเนินการ โดยคำนึงถึงความผาสุกและความสะดวกสบายของประชาชนเป็นประการสำคัญ เช่น ระเบียบใดที่วางแนวทางปฏิบัติไว้เป็นการยุ่งยากซับซ้อนล้าช้า ทำให้ราษฎรผู้มาติดต่อเกิดความเบื่อหน่ายต่อทางราชการ ก็ขอพิจารณาแก้ไขให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่าที่ไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการ

๓. หน่วยราชการใดมีหน้าที่ในการพัฒนาเสริมสร้างอาชีพและสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อความผาสุกของราษฎร ก็ให้หมักหมมดำเนินการด้วยความเอาใจใส่และโดยสุจริตใจ

๔. อาชญากรรม ถือเป็นอุปสรรคอันสำคัญที่บ่อนทำลายความผาสุกของประชาชนตลอดจนการพัฒนาประเทศ ฉะนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทุกประเภทไม่เฉพาะแต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น เช่น การลักลอบตัดไม้เถาป่า การลักลอบนำของหนีภาษี เป็นต้น ขอให้เร่งรัดปราบปรามและแก้ไขให้ตรงจุดหมายของมูลเหตุที่เกิดขึ้น ให้เห็นผลอย่างฉับพลัน

ข้าพเจ้าหวังว่าผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานจะได้ให้ความร่วมมือกับคณะปฏิบัติอย่างแท้จริง สิ่งใดที่เหลือความสามารถของท่าน ก็ขอให้รายงานเสนอตามลำดับชั้นไปยังกองบัญชาการคณะปฏิบัติเพื่อพิจารณาคำดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) จอมพล

ถ. กิตติขจร

(ถนอม กิตติขจร)


หัวหน้าคณะปฏิบัติ

สำเนาถูกต้อง



(นายศิริ เกุลสินสฤษดิ์)

เลขาธิการกรม


ไพบูลย์ คัด/ทาน